



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ที่ สร ๐๒๓๒ / ๖๔

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง กรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอท่าตูม

ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดอันประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และโรงพยาบาลทุกแห่ง ให้ประเมินตนเองตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance Excellence) แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ ๔๔ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA นั้น

เนื่องจากตามคู่มือการประเมิน ITA ดังกล่าว ใน EBIT ที่ ๒๕ กำหนดให้หน่วยงานมีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในกรณีนี้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือกรอบแนวทางตามรายละเอียดนำเรียนมาพร้อมนี้ จึงนำเรียนผู้บริหารพิจารณาลงนามและขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามและขออนุญาตเผยแพร่บันทึกนี้ทางเว็บไซต์ ต่อไป

(นางบุษบา เล่าเรือง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตูม(ฝ่ายบริหาร)

ผู้อนุมัติ

อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

( นายสมหวัง อีร์รัตน์ )

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม



## คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

ที่ ๖ / ๒๕๖๒

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ซึ่งมีขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ทั้งแนวทางการดำเนินงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ระบบงาน การตรวจสอบ ฝ้าระวัง และจัดการความเสี่ยงหรือปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งกรอบงานและแนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ แบบทะเบียนและแบบสรุปข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ดังนั้น เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องสอดคล้อง และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ดังนี้

๑. นายบัญชา	ยังมี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส	หัวหน้าคณะกรรมการ
๒. นายบุญเลิศ	อินทร์งาม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
๓. นายอักรพงษ์	แก้วยศ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
๔. นายจรรุวัฒน์	สาแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕. นายธนวรรธน์	สุขุมพันธ์พิพัฒนา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	คณะกรรมการ

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่จัดทำคู่มือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยกำหนดวิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมหวัง อธิรัตน์)

สาธารณสุขอำเภอท่าตูม